



ที่ ปช 0037.2/ 16372

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละจีฟ ปช 77000

18 ตุลาคม 2553

เรื่อง ความเป็นธรรม และความเสมอภาคในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบล ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0037.2/16452 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ได้มี
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม — 8 พฤศจิกายน 2553 และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลทุกจังหวัดทราบแล้วนั้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเรียนว่า ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ มีเจตนาเพื่อให้ได้ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมอย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กำหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการสรรหาและการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ เป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. 0-3260-2352, 0-3260-4442



ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ความเป็นธรรม และความเสมอภาคในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) ขอเรียนว่า ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ มีเจตนาเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมอย่างแท้จริง มาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการสรรหาและการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ไม่มีนโยบายในการจัดบรรยาย (ติว) ให้แก่ ผู้สมัครสอบบุคคลใดหรือกลุ่มใด ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมและความเสมอภาคของผู้สมัครสอบทุกท่าน
2. หากมีผู้กล่าวอ้างว่ารู้จักบุคคลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือข้าราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ ขอให้ผู้สมัครสอบอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของบุคคลดังกล่าว และหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3260-2352 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3260-4442 หรือทางเว็บไซต์ <http://www.glocalprachuap.org> หรือ <http://www.prachuaplocal.go.th> คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ต่อบุคคลนั้น

/3. กรณี.....

3. กรณีผู้สมัครสอบใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้

- ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้

- ผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะมีการรับสมัครเมื่อใดก็ตาม

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553



(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์